

ข้อคิดเห็น

แบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนาตำบลส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี

สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุพัฒนาการสมวัย

ลำดับ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	หมายเหตุ
1	สสจ.ระยอง	สสจ.นครปฐม	
2	สสจ.ฉะเชิงเทรา	สสจ.ชัยนาท	
3	สสจ.อุดร	สสจ.อุบลราชธานี	
4	สสจ.กาฬสินธุ์	สสจ.สุรินทร์	
5	สสอ.ฉะเชิงเทรา	สสอ.สุรินทร์	
6	สสอ.กาฬสินธุ์		
7	รพ.สต.ฉะเชิงเทรา		
8	รพ.สต.กาฬสินธุ์		
9	รพ.สต.อุบลราชธานี		

เห็นด้วย

<p>แนวคิด</p>	<p>-ปัจจุบันบุคลากรละลาย ให้ความสำคัญกับเรื่องอาหารและโภชนาการน้อย และมักไม่แก้ไขภาวะโภชนาการรายบุคคล ไม่ส่งมอบภาวะทุพโภชนาการ เนื่องจากไม่มีการติดตามกำกับ หรือแม้กำกับก็ไม่ให้ความสำคัญ</p> <p>-โครงการส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย เป็นการทำงานทุกภาคส่วนในชุมชนเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหา ดำเนินงานและขับเคลื่อนงานทุกภาคส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย ทั้งส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชน และประชาชนเอง และภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อพัฒนาการดูแลส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี ที่บูรณาการตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานใน รพสต. รพช. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยสูงดีสมส่วน เด็ก 0-5 ปี เป็นรากฐานของชีวิต ถ้าสามารถสร้างสุขภาพในวัยนี้ได้ ก็จะลดภาระการรักษาในวันทำงาน และวัยผู้สูงอายุ ทั้งชุมชน ครอบครัว มีส่วนร่วมในการเฝ้าติดตามดูแลเด็ก ร่วมกัน เป็นกระบวนการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่นๆ ทำให้ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเองและประชาชนในชุมชน นำมาซึ่งความร่วมมือ การสนับสนุนงบประมาณและด้านอื่นๆ</p>
<p>วิธีการดำเนินงาน</p>	<p>เห็นด้วยกับวิธีการดำเนินงาน เป็นการเฝ้าระวังภาวะผิดปกติในเด็กและสามารถแก้ไขภาวะผิดปกติได้เร็วขึ้น การประเมินละเอียดมากแบ่งบทบาทหน้าที่ชัดเจน จะได้พัฒนาบนพื้นฐานของข้อมูล และเป็นการวางแผนพัฒนาส่วนที่ขาดโดยทรัพยากรในอำเภอ</p>
<p>เกณฑ์การประเมิน</p>	<p>-แบ่งกิจกรรมได้ชัดเจนและละเอียด ทำให้สามารถทำกิจกรรมได้โดยตรงตามมาตรฐานที่ต้องการ ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ทำให้ทราบบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน</p> <p>-มีรายละเอียดกิจกรรมหรือประเด็นการดำเนินงานในแต่ละกลุ่ม ครอบคลุมในการดำเนินงาน เป็นการกระตุ้นการดำเนินงานในพื้นที่ ให้เกิดคุณภาพ นำไปสู่เด็ก 0-5 ปี มีสุขภาพดีส่งผลต่อวัยเรียนได้อย่างมีคุณภาพ</p>

ไม่เห็นด้วย

<p style="text-align: center;">แนวคิด</p>	<p>-เกณฑ์มาตรฐานงานแต่ละงานเดิมมีอยู่แล้วและครอบคลุมทุกงาน ทั้งด้าน ANC คุณภาพ,WCCคุณภาพ,ศพด.คุณภาพ,ตำบลพัฒนาการดีเริ่มต้นที่นมแม่</p> <p>-เนื้อหารายละเอียดส่วนใหญ่ในแบบประเมินมีเนื้อหาที่ซ้ำกับเกณฑ์การประเมินในส่วนอื่นๆ เช่น เกณฑ์ตำบลพัฒนาการเด็กดีเริ่มต้นนมแม่ เกณฑ์การประเมินศูนย์เด็กเล็ก คุณภาพ เกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งถ้าหากเรานำแนวทางหรือ เกณฑ์การประเมินเรื่อง ตำบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการ สมวัย นี้ลงไปอีกอาจจะเป็นการเพิ่มภาระงาน หรือเกิดความซ้ำซ้อนให้กับหน่วยงาน ระดับผู้ปฏิบัติเพิ่มขึ้น</p>
<p style="text-align: center;">วิธีการดำเนินงาน</p>	<p>-การประเมินหลายรอบการบูรณาการภาคีเครือข่ายบางครั้งไม่สามารถทำได้ เป็นการเพิ่มภาระงานให้เจ้าหน้าที่ งานเดิมมีอยู่แล้วทั้ง ANC ,WCC,งานทันตะ,งานศพด., ตำบลพัฒนาการดีเริ่มต้นที่นมแม่มีมาตรฐานครอบคลุมอยู่แล้ว</p> <p>- เพราะเป็นการดำเนินงานปีแรก ไม่น่าจะต้องยื่นเรื่องขอประเมินถึงระดับศูนย์เขต การดำเนินงานในปีแรกควรประเมินที่ระดับจังหวัด ให้ปีแรกพื้นที่ได้มีการตั้งตัวและศึกษาเรียนรู้ ข้อมูลในระดับพื้นฐานไปก่อน ให้ระดับจังหวัดลงประเมิน และแนะนำเพื่อพัฒนา และยกระดับตนเองขึ้นมาเพื่อเป็นระดับดี และระดับดีเยี่ยมก่อนแล้วถึงยื่นเพื่อขอรับ ประเมินจากศูนย์เขตในกรณีตำบลนั้นผ่านเกณฑ์ระดับดีเยี่ยมจากจังหวัดแล้ว ทั้งนี้ เพื่อลดความกดดันและภาระงานที่มากของพื้นที่</p>
<p style="text-align: center;">เกณฑ์การประเมิน</p>	<p>-เกณฑ์การประเมินมากเกินไป มาตรฐานงานเดิมมีอยู่แล้ว หากเพิ่มมาตรฐานใหม่จะเป็นการซ้ำซ้อนและเพิ่มภาระงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเกิดความสับสนในมาตรฐานงาน ที่มีเดิมและงานใหม่ มีหลายพื้นที่ที่ต้องเข้าไปประเมิน ผู้ประเมินเป็น เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข บางครั้งไม่สามารถประเมินหน่วยงานอื่นได้ และไม่มีเกณฑ์ที่แตกต่างจาก เกณฑ์การประเมินเรื่องศูนย์เด็กเล็กคุณภาพเลย และเมื่อเราดำเนินการแล้วต้องหา ตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้ในเชิงคุณภาพ ถ้าหากแค่เอาเกณฑ์ตามแบบประเมิน 1 ไปจับ และประเมินเท่านั้น เหมือนการตั้งตำบลต้นแบบฯนี้ขึ้นมา ก็เพื่อเอาแค่นี้ประกาศให้ ผ่านเท่านั้น นับแค่เชิงปริมาณแต่คุณภาพไม่ได้ ซึ่งไม่แตกต่างอะไรจากหมู่บ้านจัดการ สุขภาพที่เคยทำกัน ไม่มีผลที่ยั่งยืน</p> <p>- การประเมินบางตัว เช่นการให้ความรู้ การฝึกทักษะ พฤติกรรม ประเมินแล้วไม่สามารถสะท้อนปัญหาได้</p>